
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 903  —  618. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um lækkun raforkuverðs.

Frá Guðjóni A. Kristjánssyni.

Hvernig hefur ríkisstjórninni tekist að fylgja eftir þeirri stefnumörkun að raforkuverð skuli
lækka um 3% á ári frá 2000–2010 eins og lagt var upp með þegar samþykkt var að byggja
álver Norðuráls í Hvalfirði?


